



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Năm 2018 Việt Nam có khả năng xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo



Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn, năm 2018 Việt Nam có khả năng xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo. Để giữ vững giá trị gạo Việt Nam trong xuất khẩu, cơ cấu gạo chất lượng cao vẫn chiếm chủ yếu, gạo thường không quá 20%.

Trong 2 tháng đầu năm, Việt Nam đã xuất khẩu được 861.000 tấn gạo với 419 triệu USD, tăng 17% về khối lượng và 34% về giá trị so với cùng kỳ năm 2017. Philippines

là thị trường đứng đầu nhập khẩu gạo Việt Nam với thị phần 26,9%. Trung Quốc đứng thứ hai với 23,5%. Đặc biệt, tình hình xuất khẩu gạo rất tốt và giá gạo của Việt Nam cao hơn Thái Lan, Nền như giá gạo xuất khẩu bình quân trong năm 2016 chỉ đạt 435 USD/tấn thì năm 2017 là 450 USD/tấn và giá gạo trong đợt xuất khẩu đầu năm 2018 đạt 475 USD/tấn. Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho biết, xu hướng tăng nhờ chất lượng gạo

Bên cạnh đó, gạo thường sẽ vẫn chiếm một tỷ lệ nhất định. Mặc dù hiện giá lúa IR50404 đang tốt nhưng không vì giá tốt trước mắt mà quay trở lại tăng sản xuất loại lúa gạo này. Với lúa IR 50404, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo không sản xuất trong vụ mùa, chỉ sản xuất một phần trong các vụ còn lại. Thứ trưởng Hà Công Tuấn cho rằng, chúng ta đang dần làm tốt khâu nâng cao chất lượng gạo, thời gian tới phải làm tốt hơn khâu xây dựng thương hiệu.

Tại miền Nam, lúa đông xuân gieo sạ đạt 1.953.100ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2017; riêng vùng đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy 1.563.900ha, đã thu hoạch khoảng 249.200ha.

Năng suất lúa đông xuân ở đồng bằng sông Cửu Long đạt 60 tạ/ha, tăng 5 tạ so với cùng kỳ năm 2017. Những tín hiệu tích cực trong xuất khẩu đã giúp giá lúa ở khu vực này ổn định và tăng nhẹ từ 100 - 500 đồng/kg.

Năm 2017, Việt Nam xuất khẩu được 5,8 triệu tấn gạo với 2,6 tỷ USD.

(Theo chinhphu.vn)

Ra quân "Ngày chủ nhật xanh"

Trong chương trình hoạt động tháng thanh niên năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức ra quân "Ngày chủ nhật xanh" vào các ngày chủ nhật trong tháng thanh niên với các hoạt động như: phát tờ rơi, túi thân thiện với môi trường, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại các tuyến phố, khu vực lưu vực sông; thực hiện các hoạt động bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị; trồng cây xanh đô thị; xây dựng các mô hình đường thanh niên, vườn

cây thanh niên... gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Trên quy mô cấp tỉnh, sáng ngày 4/3, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thành đoàn tổ chức ra quân "Ngày chủ nhật xanh" năm 2018 với sự tham gia của 250 đoàn viên thanh niên. Đoàn viên thanh niên thành phố Thái Bình đã tham gia các hoạt động như bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép trên các tuyến phố Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Hoàng Diệu; thu gom rác tự phát dọc tuyến đường Trần Lê... vệ sinh môi trường ven sông Trà Lý...

PHƯƠNG CHI

THIỆU NHI THÁI BÌNH

Hưởng ứng tháng thanh niên

(Xem tin trang 4)



Gắn biển công trình măng non "Vì một Thái Bình xanh" tại Trường Tiểu học Minh Quang.

Phát động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018



Nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường, Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Công ty Điện lực Thái Bình, các huyện, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2018. Theo đó, các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân hưởng ứng bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện; thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sự kiện Giờ trái đất năm 2018 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018 trên toàn thế giới.

THU THỦY

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Công khai, minh bạch các thủ tục hành chính

2 tháng đầu năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận trên 200 hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đã giải quyết 88 hồ sơ, các hồ sơ còn lại đang trong quá trình giải quyết. Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 190 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản gắn liền với đất; đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; đăng ký giao dịch bảo đảm; luân chuyển hồ sơ thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc lĩnh vực của ngành; duy trì tốt việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả và trên cổng thông tin điện tử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, điều hành...

MINH NGUYỆT

ĐOÀN THANH NIÊN KHỞI DOANH NGHIỆP TỈNH

Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện



Sáng ngày 3/3, Đoàn Thanh niên khởi doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Khoa Huyết học Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Hơn 200 đoàn viên thanh niên thuộc khởi doanh nghiệp tỉnh đăng ký tham gia hiến máu. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu được 213 đơn vị máu. Những đơn vị máu từ sự sẻ chia, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ khởi doanh nghiệp tỉnh sẽ góp phần cứu chữa kịp thời cho nhiều người bệnh. Đây là một trong những hoạt động được Đoàn Thanh niên khởi doanh nghiệp tỉnh tổ chức trong tháng thanh niên năm 2018.

PHƯƠNG ANH

Khai hội đền Quan

Sáng ngày 4/3 (17 tháng Giêng) đã diễn ra lễ khai hội đền Quan (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) năm 2018.

Đền Quan được xây dựng năm 905, thờ quan Tiết chế Nam đạo Đại thần tướng Trần Thăng, người có công giúp nhân dân dẹp giặc và trị thủy sông Trà thuộc cửa Kỳ Bó, Hải Khẩu.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1950 - 1954), đền Quan là cơ sở hoạt động cách mạng bí mật của Đảng bộ, nhân dân phường Hoàng Diệu. Hàng năm, nhân dân phường Hoàng Diệu lấy ngày kỵ quan Tiết chế Nam đạo Đại thần tướng ngày 17 tháng Giêng làm ngày mở hội để tưởng niệm, chiêm bái và ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương.

Lễ hội đền Quan năm 2018 diễn ra trong 2 ngày 4 - 5/3 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao dân gian đặc sắc.

Hoạt động văn hóa, thể thao tại lễ hội đền Trần Thái Bình

Trong khuôn khổ các hoạt động phân hội của lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2018, chiều ngày 2/3, tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà) đã diễn ra cuộc thi gói bánh chưng và vật cầu.



Cuộc thi gói bánh chưng có sự tham gia của 8 đội đến từ 8 thôn thuộc xã Tiến Đức. Cuộc thi vật cầu có sự tham gia của 18 đội đại diện cho các thôn trên địa bàn xã Tiến Đức. Các cuộc thi đã mang đến không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân và du khách về tham quan, dự lễ hội. Kết thúc cuộc thi gói bánh chưng, đội các thôn Phú Vật, Dương Xá, Do Đạo, Trung Thượng giành giải hình thức gói bánh đẹp nhất; đội các thôn Tây Nha, Tam Đường giành giải nhất đội hình đẹp; giải nhất hình thức trang trí bánh được trao cho đội

(Xem tiếp trang 4)

THẢO TIỀN

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH

Tự tin vào mùa huấn luyện

(Xem trang 3)



Bộ đội Biên phòng tỉnh chuẩn bị mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

Tươi, tiêu kịp thời phục vụ sản xuất vụ xuân

(Xem trang 2)